

OCB lọt nhóm thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024

09:04 13/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng Phương Đông (OCB) được vinh danh trong Top 25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024.

Theo đó, OCB là một trong tổng số 7 ngân hàng trên toàn hệ thống được vinh danh trong danh sách "25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024" với giá trị thương hiệu đạt 130,5 triệu USD, tăng trưởng về giá trị so với xếp hạng được Forbes Việt Nam công bố năm 2021.

Lễ vinh danh được Forbes Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ sự kiện hội nghị thương hiệu 2024 với chủ đề Thương hiệu độc đáo để thành công, quy tụ các lãnh đạo, nhà chiến lược của nhiều doanh nghiệp lớn nhằm thảo luận về chiến lược xây dựng thương hiệu độc đáo, hiệu quả trong thời đại mới.

Năm nay, trong số các doanh nghiệp đạt giải, lĩnh vực ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo, tương ứng 28%. Điều này thể hiện sự ổn định của ngành dù tình hình kinh tế khá biến động trong các năm qua. Mười một lĩnh vực còn lại có từ một đến hai đại diện góp mặt. Tổng giá trị thương hiệu của 25 công ty trong danh sách năm nay đạt gần 5,3 tỷ đô la Mỹ.



OCB lọt nhóm thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024.

Tại OCB, thời gian vừa qua ngân hàng đã có sự bứt phá ngoạn mục trong công tác phát triển thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Ngân hàng luôn chủ động triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách từ Chính phủ và NHNN như giảm lãi suất cho vay, đồng thời liên tục đưa ra nhiều gói ưu đãi sản phẩm cũng như hỗ trợ giảm các loại phí khác. Nhờ đó, đã nhận được sự yêu thích và lòng trung thành nhất định của khách hàng.

Độ phủ thương hiệu của ngân hàng cũng ngày một gia tăng khi liên tục được cấp phép mở mới CN/PGD trên toàn quốc với gần 200 đơn vị kinh doanh tại 48 tỉnh thành kinh tế trọng điểm, nhờ đó khách hàng thuận tiện và dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ tài chính hiện đại.

Bên cạnh đó, OCB còn được biết đến là đơn vị tiên phong chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với những bước tiến vững chắc, nền tảng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, đã giới thiệu nhiều sản phẩm tài chính ưu việt, được khách hàng, thị trường đón nhận và đánh giá cao. Đơn cử, vào tháng 5/2024, phiên bản OCB OMNI 4.0 thế hệ mới chính thức ra mắt, đặt ra một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực ngân hàng số với các tính năng đáp ứng nhu cầu tối ưu của người tiêu dùng về tốc độ và sự tiện lợi.

Phiên bản lần này được sử dụng công nghệ bảo mật FIDO, với thuật toán mã hóa mạnh mẽ, bảo mật đa lớp để ký cho từng giao dịch, được đánh giá an toàn nhất hiện nay. Hay ngân hàng số dành riêng cho giới trẻ Liobank, đã và đang được thế hệ Gen Z yêu thích, bởi sự trải nghiệm tiện nghi của công nghệ.

OCB hiện cũng là đơn vị dẫn đầu về việc triển khai Open API. Trong bức tranh tổng thể của Open Banking, Open API đóng vai trò như một cây cầu kết nối giữa ngân hàng và các đối tác, cho phép họ truy cập, sử dụng dữ liệu, dịch vụ của ngân hàng một cách có kiểm soát, an toàn và bảo mật. Hiện với hơn 150 API sẵn sàng tích hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đối tác từ nhiều ngành nghề khác nhau, đáp ứng nhu cầu cho tất cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp liên ngành, nghề với hiệu suất xử lý mạnh mẽ, trung bình hơn 6 triệu giao dịch/tháng kể từ đầu năm 2024.

Trong năm 2024, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, OCB đặc biệt ưu tiên triển khai chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam. Thực tế, hoạt động này đã được OCB chuẩn bị và triển khai từ rất nhiều năm qua, qua đó không chỉ gia tăng giá trị kinh tế, còn bảo vệ môi trường và kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn, đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

"Trong hành trình xây dựng, phát triển, OCB luôn kiên định với hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững, minh bạch và hiệu quả. Việc được vinh danh trong top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2024 đã góp phần khẳng định uy tín thương hiệu và niềm tin của công chúng, khách hàng đối với ngân hàng" đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ tại sự kiện.

Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như tăng quy mô tín dụng xanh, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc an toàn và hạnh phúc, đẩy mạnh số hóa, nâng cao bảo mật thông tin và tăng cường tín dụng cho các dự án cộng đồng.... qua đó thể hiện cam kết của một ngân hàng xanh, đóng góp tích cực vào nền kinh tế, xã hội trong thời gian tới, lãnh đạo OCB nhấn mạnh thêm.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ocb-lot-top-thuong-hieu-niem-yet-dan-dau-nam-2024>